



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ที่ ๓๖๓๐/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์ ๒๐๒๔” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์ ๒๐๒๔” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ ประกอบด้วย :-

คณะกรรมการอำนวยการ

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร.	ที่ปรึกษา
พระครูธีรสุตพจน์, ดร.	ที่ปรึกษา
พระครูสิริปริยัตยานุศาสตร์, ดร.	ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม	ประธานกรรมการ
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปุ	รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.อภิรมย์ สีตาคำ	รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร	กรรมการ
รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง	กรรมการ
รศ.ดร.เต็มศักดิ์ ทองอินทร์	กรรมการ
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก	กรรมการ
รศ.ดร.พิเชฐ ทั้งโต	กรรมการ
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิ์ธีรโรจน์	กรรมการ
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์	กรรมการ
ผศ.ดร.ดวงเพชร สมศรี	กรรมการ
ผศ.ดร.คงสฤษฏ์ แพงทรัพย์	กรรมการ
ดร.วีระ สิริเสรีภาพ	กรรมการ
นายแสงสุรี ทองมาก	กรรมการ
นายปัญญา สามัญ	กรรมการ
นายอรรณวุฒิ จันทน	กรรมการ
นายสงกรานต์ ปาดา	กรรมการ
นางสาวสุจิตตรา ตะลือ	กรรมการ
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช	กรรมการและเลขานุการ
ดร.วิไลวรรณ อิศรเดช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอานนท์ นรมาตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุภัทรา ทองดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิภา สิงห์คำคา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวณัฐฐา เอี้ยวคอง  
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการกำกับและดูแลกีฬาฟุตบอล

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิ์ธีรโรจน์	ประธานกรรมการ
นายปัญญา สามัญ	รองประธานกรรมการ
ดร.ทักษิณ ประชามอญ	รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.เสนห์ ใจสิทธิ์	กรรมการ
ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงศ์	กรรมการ
ผศ.ดร.บรรจง โสดาดี	กรรมการ
นายพุทธิพงษ์ กันทะรส	กรรมการ
นายจักรพงษ์ เพ็ญเวียง	กรรมการ
นายธนิศร์ มีเชื้อ	กรรมการและเลขานุการ
นายเสนห์ แสงรัมย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายบุญฤทธิ์ มีฤกษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกรียงไกร พัฒนาโชติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายจักษุฐาปนิษฐ บัญญัติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายรุ่งชาติ สมานทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอนุชา ป้อมคำ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการกำกับและดูแลกีฬาแบดมินตัน

รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือคง	ประธานกรรมการ
อ.ดร.สายรุ้ง บุผาพันธ์	รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.สุวัฒน์ รักขันโท	รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ	กรรมการ
รศ.ดร.พิเชฐ ทังโต	กรรมการ
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา	กรรมการ
ผศ.ดร.ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล	กรรมการ
ผศ.ดร.ฐิติพร สะสม	กรรมการ
ผศ.สมคิด นันตะ	กรรมการ
อ.ดร.สุขอุษา นุ่นทอง	กรรมการ
อ.สุเทพ สุดเอี่ยม	กรรมการ
ดร.รัตนันที วิโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ
นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ	กรรมการ
ผศ.ดร.สุภัทรชัย สีสะไบ	กรรมการและเลขานุการ
ดร.กรกต ชาบัณจิต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการกำกับและดูแลกีฬาเปตอง

รศ.ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง	ประธานกรรมการ
รศ.ดร.เต็มศักดิ์ ทองอินทร์	รองประธานกรรมการ



นางสาวพัชรวรรณ จันมะณี	กรรมการ
นางสาวพิมพ์ดี คำมูล	กรรมการ
นายวีรศักดิ์ นีรมนต์	กรรมการ
นายเกริกชัย สีเสียด	กรรมการ
นางสาวปวีณา สิงห์คำคา	กรรมการและเลขานุการ
นายพีระพล อ่อนลำเนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุภัทรา ทองดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกาญจนา นารี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิภา สิงห์คำคา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการกำกับและดูแลกีฬาเซปักตะกร้อ

ผศ.ดร.บุญมี พรรษา	ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.คงสฤษฏ์ แพงทรัพย์	รองประธานกรรมการ
ดร.ถนัด ไชยพันธ์	รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ศตวรรษ สงกาผัน	กรรมการ
ดร.สามารถ บุญรัตน์	กรรมการ
นายสำรวย เกิดโธสงค์	กรรมการ
นายมานิต แน่นอุดร	กรรมการ
นายสรวิทย์ วัชรชัย	กรรมการ
นายประวิทย์ ชัยสุข	กรรมการ
นายณัฐพัชร์ แนมบัว	กรรมการ
นายอภิวัฒน์ สันฐาน	กรรมการ
นายชัชวาลย์ เทียงเป	กรรมการและเลขานุการ
นายพรชัย เกษรัมย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอุทิศ การเพียร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### คณะกรรมการกำกับและดูแลกีฬาอีสปอร์ต

นายแสงสุรี ทองมาก	ประธานกรรมการ
นายนพดล เพ็ญประชุม	รองประธานกรรมการ
นายขวัญฤตระกูล บุทธิจักร	กรรมการ
นายธนธิป ชรินทร์	กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ ปิตตลาคะ	กรรมการ
นายอดิสร ภูผลงทอง	กรรมการ
นายอนุชา ป้อมคำ	กรรมการ
นายณัฐภพ อุปะทุม	กรรมการ
นายวันเฉลิม แสงกำ	กรรมการ
นางสาวมกรวี ฉิมพะเนา	กรรมการ
นางสาวสมฤทัย บุญคำมูล	กรรมการ

นายถาวร ภูษา  
นายพิชิต เซาว์ชาญ

กรรมการและเลขานุการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย